

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
HUYỆN ỦY TỬA CHÙA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*  
Số 191- CV/HU

Tủa Chùa, ngày 17 tháng 7 năm 2023

V/v phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về "Lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện Tủa Chùa và các danh lam, thắng cảnh, địa danh" trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Kính gửi: Các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ Tủa Chùa.

Ngày 07/6/2023 UBND huyện Tủa Chùa có Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về "Lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện Tủa Chùa và các danh lam, thắng cảnh, địa danh" trên địa bàn huyện Tủa Chùa (có Thẻ lệ giải và mẫu bài dự thi kèm theo).

Nhằm ôn lại những trang lịch sử hào hùng, vẻ vang của quê hương Tủa Chùa, tôn vinh những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng chống kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ kiến thức lịch sử, nhân thức đúng đắn về lịch sử hào hùng của dân tộc, địa phương, từ đó kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh, tiếp tục vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển.

Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu về "Lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện Tủa Chùa và các danh lam, thắng cảnh, địa danh" trên địa bàn huyện Tủa Chùa do UBND huyện tổ chức. Thẻ lệ cuộc thi và câu hỏi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Tủa Chùa (địa chỉ: <https://huyentuachua.dienbien.gov.vn/>)

Để triển khai phát động cuộc thi, Huyện uỷ Tủa Chùa đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.

2. Tuyên truyền về cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.

3. Đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức thu nhận, thẩm định, lựa chọn các tác phẩm đảm bảo tiêu chí đối với tác phẩm dự thi theo Thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi về **Phòng Văn hoá và Thông tin** huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc tổ chức phát động, vận động cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi để đạt được mục tiêu đề ra.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu VT, VPHU.

**HUYỆN ỦY TỦA CHÙA**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Giàng A Páo**